
วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๑  
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร กรุงเทพฯ 

“ขาววุฒิสภา”   ปที่  ๖  ฉบับที่  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๑ 

สัมมนาเรื่อง “การเสนอใหเขาพระวิหารเปนมรดกโลก

รวมกันระหวางไทย-กัมพูชาฯ” 

 นายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา ไดเปนประธานกลาวเปด
การสัมมนา เรื่อง “การเสนอใหเขาพระวิหารเปนมรดกโลกรวมกันระหวาง
ไทย-กัมพูชา ในลักษณะขามพรมแดน” ซึ่งคณะกรรมาธิการการศาสนา 
คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา โดยศาสตราจารย
เกียรติคุณตรึงใจ บูรณสมภพ ประธานคณะกรรมาธิการฯ จัดขึ้นเพื่อรับฟง
ความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของอันจะเปนประโยชนแกผูแทนฝายไทยที่จะไป
ประชุมมรดกโลกที่ประเทศแคนาดาดวย  

 นางสาวทศันา บญุทอง รองประธานวฒุสิภา คนทีส่อง ไดกลาวเปด
การสมัมนา เรือ่ง “รบันองใหมอยางไรใหสรางสรรค” ซึง่คณะกรรมาธกิาร
การศกึษา วฒุสิภา โดยนายสริวิฒัน ไกรสนิธุ ประธานคณะกรรมาธกิารฯ 
จัดขึ้นเพื่อปลุกจิตสำนึกของผูมีสวนเกี่ยวของกับกิจกรรมรับนองใหม   
ไมวาจะเปนผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา ผูปกครอง นักเรียนนักศึกษา 
และตัวแทนนักเรียนนักศึกษา ไดตระหนักถึงผลกระทบจากการจัด
กิจกรรมรับนองใหม และหาแนวทางรวมกันในการแกไขปญหาและ  
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากกิจกรรมรับนองใหมตอไป 

 นายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ไดเปน
ประธานกลาวเปดเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ทางออกจากความขัดแยง
ของสังคมไทย” ครั้งที่ ๒ ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา 
รวมกับคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา ๒๒ คณะ จัดขึ้นเพื่อ
เปนเวทีใหกับสมาชิกวุฒิสภา องคกรเอกชน สื่อมวลชน ตลอดจน  
ภาคประชาสังคม ไดมีโอกาสเสนอแนวทางสันติวิธี เพื่อคลี่คลาย
สถานการณตาง ๆ อันจะนำมาซึ่งความสงบสุขของประเทศชาติและ
ประชาชนสืบไป  

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ ณ อาคารรัฐสภา ๒ 

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ ณ อาคารรัฐสภา ๒  

สัมมนาเรื่อง “รับนองใหมอยางไรใหสรางสรรค” 

สัมมนาเรื่อง “ทางออกจากความขัดแยงของสังคมไทย” 



การเดินทางไปศึกษาดูงาน 

วันที่ ๑๖-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ 

 นางธนัยรศัมิ ์อจัฉรยิะฉาย ประธานคณะกรรมาธกิารการทองเทีย่ว วฒุสิภา พรอมดวย
กรรมาธิการฯ ไดเดินทางไปศึกษาดูงานดานการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว และ  
รับฟงการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน ปญหา อุปสรรค และผลกระทบ  
ที่เกิดจากการดำเนินงานสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว ณ จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา 
และจังหวัดภูเก็ต 

เวทีเสวนาเรื่อง “ประชาชนจะเดือดรอนอยางไร หากคาปลีกไทยลมสลาย” 

การเดินทางไปศึกษาดูงาน  

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑  
ณ อาคารรัฐสภา ๒  

 นางสาวทัศนา บุญทอง รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ไดเปนประธานกลาวเปดเวที
เสวนาวุฒิสภาประชาชน เรื่อง “ประชาชนจะเดือดรอนอยางไร หากคาปลีกไทยลมสลาย” 
ผนกึแนวคดิกูวกิฤตคิาปลกีไทย ซึง่คณะกรรมาธกิารเศรษฐกจิ การพาณชิยและอตุสาหกรรม 
วุฒิสภา โดยนายบุญชัย โชควัฒนา ประธานคณะกรรมาธิการฯ จัดขึ้นเพื่อใหสมาชิก  
วฒุสิภา ตลอดจนผูทีส่นใจและผูทีเ่กีย่วของไดมสีวนรวมในการแสดงความคดิเหน็ แลกเปลีย่น
และรับทราบขอมูลขอเท็จจริงจากการขยายตัวเพิ่มขึ้นของหางคาปลีกสมัยใหม (Modern 
Trade) ซึ่งจะเปนประโยชนตอการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการ

วันที่ ๒๒-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ 

 นางธันยรัศมิ์ อัจฉริยะฉาย ประธานคณะกรรมาธิการการทองเที่ยว วุฒิสภา พรอมดวยกรรมาธิการฯ ไดเดินทางไปเยือนและศึกษา
ดูงานดานการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว โดยไดพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูประกอบธุรกิจดานการทองเที่ยว  
ที่สำคัญ ณ สาธารณรัฐเยอรมัน สาธารณรัฐออสเตรีย และสาธารณรัฐเช็ก 

ประกอบธุรกิจคาปลีกคาสงในคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชยและอุตสาหกรรม วุฒิสภา ตอไป  

ข า ว วุ ฒิ ส ภ า  
ก ร ก ฎ า ค ม  ๒ ๕ ๕ ๑ 

ข า ว วุ ฒิ ส ภ า  
ก ร ก ฎ า ค ม  ๒ ๕ ๕ ๑ 

2 3ข า ว วุ ฒิ ส ภ า  
ก ร ก ฎ า ค ม  ๒ ๕ ๕ ๑ 

ข า ว วุ ฒิ ส ภ า  
ก ร ก ฎ า ค ม  ๒ ๕ ๕ ๑ 
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วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ ณ สโมสรกองทัพบก 

 พลเอก เลศิรตัน รตันวานชิ ประธานคณะกรรมาธกิารการพลงังาน 
วุฒิสภา ไดกลาวเปดการสัมมนา เรื่อง “ฝาวิกฤตพลังงาน’ ๕๑ : 
มาตรการในการแกไขของภาครัฐ” ซึ่งคณะกรรมาธิการการพลังงาน   
วุฒิสภา รวมกับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ วุฒิสภา   
คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา คณะกรรมาธิการการเงิน   
การคลงั การธนาคารและสถาบนัการเงนิ วฒุสิภา และคณะกรรมาธกิาร
เศรษฐกิจ การพาณิชยและอุตสาหกรรม วุฒิสภา จัดขึ้นเพื่อรับฟง
ปญหาความเดือดรอนของประชาชน กลุมเกษตรกร กลุมผูประกอบการ
อาชีพประมง ผูผลิต กลุมผูคา ผูใหบริการและผูรับบริการในดานตาง ๆ 
ทุกภาคสวน และเปนการระดมความคิดเห็นและขอเสนอแนะ และหา
มาตรการและแนวทางแกไขปญหาในเรื่องดังกลาวเพื่อเปนขอมูล  
ใหรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของนำไปใชในการวางแผนและตัดสินใจ  
ดำเนินการตอไป 

 นายนคิม ไวยรชัพานชิ รองประธานวฒุสิภา คนทีห่นึง่ ไดกลาว
เปดการสมัมนา เรือ่ง “การเขาเปนภาคอีนสุญัญาประชาชาติวาดวย
กฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒” ซึ่งคณะกรรมาธิการการตางประเทศ 
วุฒิสภา รวมกับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ วุฒิสภา 
และคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและติดตามการแกไขปญหา
การประกอบกิจการประมง วุฒิสภา จัดขึ้นเพื่อเปดโอกาสใหมีการ  
รับทราบขอมูล ขอเท็จจริง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวาง  
ผูมีสวนเกี่ยวของ อันนำไปสูการใหสัตยาบันเพื่อเขาเปนภาคี  
แหงอนุสัญญาดังกลาวของประเทศตอไป 

 คณะกรรมาธกิารการพฒันาการเมอืงและการมสีวนรวมของประชาชน 
วุฒิสภา โดย นายไพบูลย ซำศิริพงษ ประธานคณะกรรมาธิการฯ ไดจัด
เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “พัฒนาการเมืองเดินหนาหรือถอยหลัง 
ประชาชนมีสวนรวมอยางไร” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการปกครอง
ในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ การมสีวนรวม
ของประชาชนในการกำหนดนโยบายการตดัสนิใจทางการเมอืง การวางแผน
พัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  
 

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๑  
ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร  

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ ณ อาคารรัฐสภา ๒ 

สัมมนาเรื่อง “การเขาเปนภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒” 

เสวนาเรื่อง “พัฒนาการเมืองเดินหนาหรือถอยหลัง ประชาชนมีสวนรวมอยางไร” 

สัมมนาเรื่อง “ฝาวิกฤตพลังงาน’๕๑ : มาตรการในการแก ไขของภาครัฐ” 

ข า ว วุ ฒิ ส ภ า  
ก ร ก ฎ า ค ม  ๒ ๕ ๕ ๑ 

ข า ว วุ ฒิ ส ภ า  
ก ร ก ฎ า ค ม  ๒ ๕ ๕ ๑ 

2 3ข า ว วุ ฒิ ส ภ า  
ก ร ก ฎ า ค ม  ๒ ๕ ๕ ๑ 

ข า ว วุ ฒิ ส ภ า  
ก ร ก ฎ า ค ม  ๒ ๕ ๕ ๑ 
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การเสวนาทางวิชาการ 

เรื่อง “อธิปไตยและดินแดนปราสาทพระวิหาร... 
มรดกโลกหรือผลประโยชนใคร” 
โดย คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน  

สิทธิเสรีภาพและการคุมครองผูบริโภค วุฒิสภา 

 จากกรณีที่ราชอาณาจักรกัมพูชาจะทำการเสนอปราสาทพระวิหาร ซึ่งตั้งอยูตรงพรมแดนของประเทศไทยและกัมพูชา  
ใหขึ้นทะเบียนสถานที่มรดกโลกแตเพียงฝายเดียว ปราสาทพระวิหารซึ่งเปนศาสนสถานฮินดูไศวะนิกายกอสรางในศตวรรษที่ ๑๑ 
เปนมรดกโลกอยางแทจรงิ และควรปกปองรกัษาไวใหอนชุนรุนหลงัในฐานะมรดกโลกทีแ่ทจรงิ และในการนีท้างกมัพชูาไมควรเสนอ
ขึ้นทะเบียนมรดกโลกเพียงฝายเดียว แตควรเสนอขึ้นทะเบียนรวมกันระหวางประเทศไทยและกัมพูชา ตามมาตรา ๑ วรรค ๒ ของ
ขอกำหนดคณะกรรมาธิการมรดกโลก ซึ่งระบุไววา “กลุมอาคาร : กลุมของอาคารที่แยกจากกันหรือเชื่อมติดกัน โดยลักษณะ
ทางสถาปตยกรรมหรือโดยความสอดคลองกลมกลืนหรือโดยสถานที่จากสภาพภูมิทัศน ซึ่งมีคุณคาโดดเดนในระดับ
สากลในมิติทางดานประวัติศาสตร ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร”    

 นอกจากนัน้แลวปราสาทพระวหิารมคีวามสอดคลองกบับรรทดัฐานการรบัรองโดยไมพจิารณาถงึวฒันธรรมซึง่มอีงคประกอบนัน้
ตั้งอยูในดานหนึ่งประเทศไทยของพรมแดน เชน บันไดทางขึ้นหลัก จากทางดานประเทศไทย ซึ่งเห็นไดชัดวาไมตองตามเกณฑ  
อันหนึ่งอันเดียวกันโดยไดมีระบุไวในมาตรา ๘๘ ในขอกำหนดของคณะกรรมาธิการมรดกโลกระบุวา “เกณฑอันหนึ่งอันเดียวกัน  
นั้นเปนการวัดของความเปนทั้งหมดและความคงบริบูรณของธรรมชาติและ/หรือวัฒนธรรม” “มรดกและคุณสมบัติ,   
การตรวจสอบขอกำหนดของความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังนั้น จึงตองมีการกำหนดถึงขอบเขตของสินทรัพย รวมถึง
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติที่แสดงถึงคุณคามรดกอันชัดเจน ฯลฯ” 

 คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุมครองผูบริโภค วุฒิสภา จึงรวมกับคณะกรรมาธิการการตางประเทศ   
วุฒิสภา คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่อง
การทจุรติและเสรมิสรางธรรมาภบิาล วฒุสิภา รวมกบัสถานวีทิยรุวมดวยชวยกนั และสมาคมนกัขาววทิยแุละโทรทศันไทย จดัเสวนา
ทางวชิาการเวทวีฒุสิภาประชาชน ครัง้ที ่๓ เรือ่ง “อธปิไตยและดนิแดนปราสาทพระวหิาร... มรดกโลกหรอืผลประโยชนใคร”   
เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ณ อาคารรัฐสภา ๒ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรขอเท็จจริงในกรณีเขาพระวิหารตอวุฒิสภาและ
ประชาชนทั่วไป จากการเสวนาโตะกลมมีตัวแทนเขารวมเสวนา คือ 

  • ตัวแทนสมาชิกวุฒิสภา (ตัวแทนภาครัฐ)  

  • ตัวแทนนักวิชาการ  

 จากการเสวนาในหัวขอดังกลาวมีประเด็นที่นาสนใจอยูหลายประเด็นที่สามารถนำไปศึกษาเพื่อหาแนวทางแกไขปญหา
รวบรวมขอเสนอแนะผานไปยังองคกรที่เกี่ยวของได และทางทีมนักวิชาการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิตสามารถสรุปประเด็นการเสวนาได ดังนี้ 
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 ตัวแทนสมาชิกวุฒิสภา   

 ๑. พฤตกิรรมของนายสมชาย วงศสวสัดิ ์รองนายกรฐัมนตรี
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และนายนพดล ปทมะ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ เปนพฤติกรรมที่ไมนา
ไววางใจอยางยิง่วากำลงัรกัษาอธปิไตยของชาตหิรอืหาผลประโยชน
ใหพวกพองตนเอง 

 ๒. ควรกระตุนใหประชาชนชาวไทยไดมีการแสดงออกถึง
ความรักและหวงแหนทรัพยสมบัติของชาติ 

 ๓. ประเทศกัมพูชามองผลประโยชนมากกวาคุณคาทาง
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร และศิลปะของ “เขาพระวิหาร”   
ซึง่กมัพชูามองเฉพาะประเดน็ดานธรุกจิการคาชายแดนซึง่รวมทัง้
บริเวณ “ชองตาเฒา” ซึ่งมีชัยภูมิที่เหมาะสมตอการคาชายแดน 
และเพือ่ทำใหการเดนิทางเขาปราสาทพระวหิารไดสะดวกมากขึน้   

 ทัศนะของตัวแทนนักวิชาการ 

 ๑. ควรมีมาตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการ  
ดานเขตแดนอยางเปนระบบ   

 ๒. เรื่องของเขตแดนระหวางประเทศไทยและประเทศ
กัมพูชาควรใหรวมกันขอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปน
มรดกโลกรวมกัน ควรจะตองสรางความเขาใจรวมกันเรื่อง
เขตแดนของประเทศกัมพูชาและประเทศไทย 

 ๓. รฐับาลไมไดชีแ้จงบอกขอดแีละขอเสยีใหภาคประชาชน
ไดรับทราบ สวนกัมพูชากำลังหวังผลทางการเมืองในประเทศ 
โดยพยายามเชื่อมโยงการเมืองภายในประเทศเปนความขัดแยง
ระหวางประเทศเพื่อสรางกระแสรักชาติ 

 ๔. รัฐบาลไทยจะตองยืนยันการกำหนดแนวเขตแดน
ระหวางไทย-กัมพูชา โดยยึดถือเสนสันปนน้ำอันเปนหลักสากล
เปนหลักตอไป และจะตองมิใหการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับ
ปราสาทพระวิหารมากระทบตอการกำหนดเสนเขตแดน  
ตามหลักดังกลาวอยางเด็ดขาด 

 ๕. การขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกเราไมไดคัดคาน แตขอ
ใหมีการสำรวจเขตแดนอยางชัดเจนใหเรียบรอยเสียกอน แตถา  
ขอขึ้นทะเบียนเพียงแคประเทศกัมพูชาอยางเดียว ประเทศไทย
จะตองเสนอขอคัดคาน   

 ๖. นักการเมืองของประเทศกัมพูชาบางกลุมมองผล
ประโยชนแกพวกพองของตนเอง และนักวิชาการของประเทศ
กัมพูชาบางกลุมมองเห็นผลประโยชนทางวิชาการในเรื่อง

ปราสาทพระวิหาร เพื่อรับใช
ประเทศมหาอำนาจบางประเทศ
โดยมไิดคำนงึถงึจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณของนักวิชาการ 

 ๗. มีองคกรบางองคกร
ที่มีผลประโยชนตอการขอขึน้
ทะเบยีน “เขาพระวหิาร” เปน
มรดกโลก โดยมีการวางแผนกับ
องคการยเูนสโก และสมาชกิ
ประเทศตาง ๆ ซึ่งเปนเกมการเมือง เกมตอรองผลประโยชน  
ในองคการยูเนสโก ซึ่งประเทศไทยควรมีชั้นเชิงในการตอรอง 
หากไมมใีครฟงกใ็ชชัน้เชงิเพือ่ขอลาออกจากการเปนคณะกรรมการ
สมาชิกมรดกโลก และถอดถอนมรดกโลกในประเทศไทย จำนวน 
๕ แหงออกจากการเปนมรดกโลก เพื่อเปนขอเรียกรองตอรอง 
และยืนยันจุดยืนที่จะไมยอมรับการขึ้นทะเบียนเขาพระวิหาร
เฉพาะตัวปราสาทของฝายกัมพูชา เพื่อเปนการเรียกรองให  
คณะกรรมการมรดกโลกไดเขาใจจดุยนืของไทย  

 ๘. ควรทำขอเท็จจริงใหปรากฏขึ้นในสังคม องคกรสื่อสาร
มวลชนจะตองสบืคนหาขอมลูในเชงิลกึ คำนงึถงึอำนาจอธปิไตย
ของประเทศไทย และองคกรอื่น ๆ กระตุนใหใชความรวมมือ
และความเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งสุดทายอำนาจอธิปไตย  
อยูในมือประชาชน  ไมใชสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

 ๙. ประเทศกัมพูชาไมควรดำเนินการขอขึ้นทะเบียนเปน
มรดกโลกในขณะนี ้และการดำเนนิการไมควรปกปด ควรดำเนนิการ
ในลักษณะใหเปนความรูของประชาชนชาวโลกดวย รัฐบาล  
ของไทยไมควรละเลยการรับรูของประชาชน เคารพสิทธิการรับรู
ของชุมชนโดยจะตองมีความโปรงใสและตรวจสอบได สะทอน
ความเห็นใหประชาชนไดรับทราบ พรอมกันนั้นไดเสนอให
รวบรวมรายชื่อควรใหมากกวา ๓๐,๐๐๐ รายชื่อ โดยพยายาม
รวบรวมใหมากที่สุด ผลักดันใหชุมชนเสนอสิทธิชุมชนตอ
องคการระหวางประเทศยอมรับการคัดคาน “เขาพระวิหาร” 
พรอมทัง้จดัทำแผนอนรุกัษและจดัการบรหิารบรเิวณเขาพระวหิาร 
เสนอเปนคูขนานขึ้นไปดวย 

 ๑๐.  เสนอขอใหคณะกรรมการมรดกโลกมาศกึษาและดพูืน้ที่
จริงในจังหวัดศรีสะเกษ และเสนอใหยื่นคัดคาน “เขาพระวิหาร” 
เปนมรดกโลกของกัมพูชา โดยใหมองบริบท “เขาพระวิหาร” 
อยางรอบดาน ทั้งทางดานสถาปตยกรรม สภาพโดยรอบของ
ภูมิศาสตรวัฒนธรรมของปราสาทพระวิหาร ชุมชนเกาแก  
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ที่กอสรางปราสาทพระวิหาร และสภาพแวดลอมของปราสาทใน
การประกอบการพิจารณาการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกดวย 

 ๑๑.  โตแยง คดัคาน การพจิารณาการขึน้ทะเบยีนมรดกโลก
โดยไมถกูตองตามมาตรา ๘๘ ในขอกำหนดของคณะกรรมาธกิาร
มรดกโลกระบุวา “การบูรณาการนั้นเปนมาตรฐานการวัดของ
ความสมบูรณและความคงบริบูรณของธรรมชาติ และหรือ
วัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรม และคุณสมบัติ การตรวจสอบ
ขอกำหนดของความสมบูรณและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน   
ดังนั้น จึงตองมีการกำหนดถึงขอบเขตของทรัพยสินขณะที่
ปราสาทพระวหิารตัง้อยูบนภเูขา ซึง่ตามการพจิารณาของศาลโลก  
ป พ.ศ. ๒๕๐๕ เปนสวนหนึง่ของเขตแดนกมัพชูา มอีงคประกอบ
บางสวนรวมสมัยตั้งอยูในเขตแดนประเทศไทย 

 ๑๒. คณะรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดปจจุบัน ไดทำผิดกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ ในมาตรา ๑๙๐ วาดวยเรื่องการ “การทำสัญญา
ระหวางประเทศตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา และกอนจะ
ทำหนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือองคการระหวางประเทศ 
คณะรัฐมนตรีตองใหขอมูลและจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน และตองชีแ้จงตอรฐัสภาเกีย่วกบัหนงัสอืสญัญานัน้ 
โดยเสนอกรอบการเจรจาตอรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบดวย 
และเมื่อลงนามในหนังสือสัญญา กอนที่จะแสดงเจตนาใหมีผล
ผกูพนั คณะรฐัมนตรตีองใหประชาชนสามารถเขาถงึรายละเอยีด
ของหนังสือสัญญานั้น” จนอาจเชื่อไดวา คณะรัฐมนตรีมีวาระ
ซอนเรน เอื้อประโยชนใหกับเอกชนบางกลุมหรือพวกพอง 

 ขอเสนอตอการดำเนินการตอไป 

 รัฐบาลควรเรงแกไขปญหาการขอขึ้นทะเบียน “ปราสาท  
พระวิหาร” เปนมรดกโลก โดยประเทศกัมพูชาแตเพียงฝายเดียว   
โดยมีขอเสนอแนะตอรัฐบาลดังตอไปนี้  

 ๑. รัฐบาลไทยจะตองแจงใหรัฐบาลกัมพูชาไดทราบถึง
เรื่องคำสั่งศาลปกครองสูงสุด 

 ๒. หามาตรการใหองคกรภาครัฐ องคกรสื่อสารมวลชน  
และองคกรเอกชนตาง ๆ ไดเผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับ
ทราบมากทีส่ดุ ถงึขอเทจ็จรงิทีว่า การขึน้ทะเบยีนตวัเขาพระวหิาร
นั้น ไมไดขึ้นทะเบียนเฉพาะตัวปราสาท แตจะตองมีการประกาศ
เขตพื้นที่อนุรักษรอบตัวโบราณสถาน ซึ่งเปนพื้นที่ในเขตไทย 
การจะอนญุาตใหกอสรางหรอืหามกอสราง หรอืการควบคมุใด ๆ 
ก็เปนอำนาจอธิปไตยของไทย หากยินยอมใหกัมพูชาดำเนินการ
ฝายเดียวก็เทากับวาไทยยอมสูญเสียอำนาจอธิปไตยเหนือ  
แผนดินไทย 

 ๓. องคกรภาครัฐ องคกรภาคเอกชน และองคกรที่มิได  
มุงหวังผลประโยชนควรจะหาแนวทางในการรวบรวมรายชื่อ
และใชแนวทางดังกลาวกระตุนใหประชาชนลงชื่อใหมากที่สุด
เพือ่เสนอใหรฐับาลดำเนนิการคดัคาน “เขาพระวหิาร” เปนมรดกโลก 

 ๔. สมาชิกวุฒิสภาควรเรงเสนอใหศาลรัฐธรรมนูญตีความ
ในประเด็นคณะรัฐมนตรีในรัฐบาล ทำผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
ในมาตรา ๑๙๐ กรณี “ปราสาทพระวิหาร” อยางเรงดวน 

 ๕. เสนอ/กดดันให คุณปองพล อดิเรกสาร แสดงความ  
รบัผดิชอบและแสดงความเปนคนไทยทีร่กัและหวงแหนอธปิไตย  
มใิชทำเพราะผลประโยชนทางการเมอืงตอการประชมุคณะกรรมการ
สมาชิกมรดกโลก 

 ๖. โตแยง คดัคาน และตัง้ขอสงัเกตตอการพจิารณา การขึน้
ทะเบียนมรดกโลกโดยไมถูกตองตามมาตรา ๘๘ ในขอกำหนด
ของคณะกรรมาธิการมรดกโลก เพื่อรักษามาตรฐานการคัดเลือก
มรดกโลก ขององคการยูเนสโก    

 ๗. เสนอใหชุมชนไดทราบถึงสิทธิชุมชน (โดยเฉพาะชาว  
จังหวัดศรีสะเกษ) และใชสิทธิชุมชนยืนยันคัดคาน “ปราสาท
พระวิหาร” เปนมรดกโลกตอคณะกรรมาธิการมรดกโลก และ
องคกรระหวางประเทศ และรวมจัดทำแผนอนุรักษและจัดการ
บริหารปราสาทเขาพระวิหาร เสนอคูขนานกันไป 

 ๘. เสนอใหประชาชนไดรับทราบมิใชเปนการคัดคานการ
ขอขึ้นทะเบียน “ปราสาทพระวิหาร” เปนมรดกโลก แตให
ประชาชนเรียนรูตอสูในเชิงประวัติศาสตรความเปนมาของเขา
พระวิหาร จะตองพยายามทุกวิถีทางที่จะสนับสนุนใหประเทศ
ไทยไดขึ้นทะเบียนปราสาทเขาพระวิหารเปนมรดกโลกรวมกัน
กับประเทศกัมพูชา โดยรวมขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหาร และ
บรเิวณสระตราว สถปูคู และภาพสลกันนูตำ่ ตลอดจนผามออแีดง 
ซึ่งอยูในฝงประเทศไทยเปนบริเวณทั้งหมดของมรดกโลก   
ในลักษณะชุมชนโบราณ และใหมีการพัฒนาพื้นที่รวมกัน 

 ๙. ตอบโต กดดัน ยูเนสโก หากมีการรับรองการขอขึ้น
ทะเบียน “ปราสาทพระวิหาร” เปนมรดกโลก เพราะจะกอใหเกิด
ความขัดแยงและบาดหมางกันระหวางประชาชนของประเทศ
สมาชิก     

 ๑๐. อยายุติการเคลื่อนไหวถาหากยังไมมีความชัดเจนของ
รัฐบาลในการแกไขปญหาเรื่องดังกลาว และรวมกันสนับสนุน
และผลักดันใหความรวมมือระหวางประเทศไทยและกัมพูชา
เกิดขึ้นจริงอยางเปนรูปธรรม โดยการขอขึ้นทะเบียนปราสาท  
เขาพระวิหารเปนมรดกโลกรวมกัน 
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“วิกฤตราคาน้ำมันโลก : อุตสาหกรรมการผลิต
ของไทยจะอยูรอดไดอยางไร” 
โดย คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย 
 และอุตสาหกรรม วุฒิสภา 

 คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชยและอุตสาหกรรม 
วุฒิสภา รวมกับคณะอนุกรรมาธิการติดตามนโยบายของรัฐบาล
เกี่ยวกับการใชพลังงานน้ำมันในเขตอุตสาหกรรมการผลิต 
จัดการสัมมนา เรื่อง “วิกฤตราคาน้ำมันโลก : อุตสาหกรรม
การผลติของไทยจะอยูรอดไดอยางไร” เมือ่วนัที ่๒ กรกฎาคม 
๒๕๕๑ ณ อาคารรฐัสภา ๒ โดย รองศาสตราจารยทศันา บญุทอง 
รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เปนประธานเปดการสัมมนา 
นายวันชัย แสงสุขเอี่ยม ประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตาม
นโยบายของรฐับาลเกีย่วกบัการใชพลงังานนำ้มนัในอตุสาหกรรม
การผลิต ไดกลาวรายงานเกี่ยวกับความสำคัญและวัตถุประสงค
ในการจัดสัมมนาดังกลาว โดยการสัมมนาไดมีการแบงเปน ๔ 
เรื่องสำคัญ ๆ โดยเชิญผูที่มีความรูและมีประสบการณเกี่ยวกับ
เรือ่งพลงังานนำ้มนัมาใหขอมลูขอเทจ็จรงิและแสดงความคดิเหน็ 
พรอมทั้งขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการแกไขปญหาวิกฤต
ราคาน้ำมัน สรุปไดดังนี้ 

 ปญหาราคานำ้มนัเปนประเดน็สำคญัทีม่ผีลกระทบตอประชาชน 
เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ และทุกประเทศทั่วโลก   
โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคอุตสาหกรรมการผลิตซึ่งไดรับผลกระทบ
อยางมาก เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตสวนใหญมีน้ำมัน
เปนตนทุนหลักในการผลิต ซึ่งถาราคาน้ำมันมีความผันผวน  
อยูตลอดเวลา อุตสาหกรรมการผลิตตาง ๆ ผูประกอบการ และ
ประชาชนโดยทั่วไปจึงจำเปนตองมีการปรับตัวครั้ งใหญ  
เพื่อการอยูรอด  

 ฉะนั้น ในการรับฟงความคิดเห็น รวมทั้งขอเสนอแนะในการ
แกไขปญหาวิกฤตราคาน้ำมัน รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลจึงเปน
สิ่งจำเปน เพื่อจะไดนำไปเปนขอมูลในการดำเนินงานของคณะ
อนุกรรมาธิการฯ ในการที่จะจัดทำรายงานเสนอตอคณะ
กรรมาธิการเศรษฐกิจฯ ตอไป 

สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของตัวแทนกลุม  
นักวิชาการเกี่ยวกับการกำหนดราคาน้ำมัน 

 ศาสตราจารย ดร.พรายพล คุมทรัพย อาจารยประจำ  
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดมีการแสดง
ความคิดเห็น สรุปไดดังนี้ 

 • ราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นไดสงผลกระทบตอโครงสราง
ราคาน้ำมันขายปลีก ซึ่งจากขอมูลเกี่ยวกับโครงสรางราคาน้ำมัน

ของสำนกันโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน ไดชีใ้หเหน็วา
ผลิตภัณฑน้ำมันแตละชนิดจะมีโครงสรางราคาที่คลายกัน ราคา
หนาโรงกลั่น ซึ่งเปนตัวรองรับราคาน้ำมันโลกอยางเต็มที่ ทุกครั้ง
ที่ราคาน้ำมันโลกสูงขึ้น ราคาหนาโรงกลั่นก็จะสูงขึ้นตามไปดวย 
ประกอบกับราคาหนาโรงกลั่นของไทยไดมีการอางอิงกับราคา
หนาโรงกลั่นของสิงคโปรเปนหลัก  

 ดังนั้น แนวทางในการแกไขปญหาไมใหมีผลกระทบจาก
ราคาน้ำมันมากจนเกินไป คือ ตองปรับลดราคาขายปลีก  
ในประเทศลง นอกจากนี้การเก็บภาษีสรรพสามิต ซึ่งมีการ
กำหนดอตัราตอลติรไวแบบคงที ่ดงันัน้ไมวาสวนอืน่ ๆ จะเปลีย่นไป
อยางไรก็ไมสงผลกระทบตอภาษีสรรพสามิต อยางไรก็ตาม 
เนื่องจากการเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันถือเปนรายไดหลักของ
ประเทศจึงไมควรปรับลดลงประกอบกับที่จัดเก็บอยูในปจจุบัน  
ก็ไมไดสูงมากจนเกินไป (อยูที่ประมาณ ๒-๓ บาท/ลิตร) และ
ภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) ก็ไมควรที่จะลดลงหรือยกเวนใหเชนกัน 
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แตสำหรับคาการกลั่นซึ่งเปนสวนที่โรงกลั่นจะไดนั้น รัฐบาล  
ควรมีการศึกษาความเปนไปไดวาจะสามารถลดลงไดหรือไม
เพราะถาสามารถลดลงไดก็จะทำใหโครงสรางราคาน้ำมัน   
ปรบัลดลงได สวนคาการตลาด (Marketing Margin) ในปจจบุนันัน้
อยูในเกณฑที่ต่ำอยูแลวจึงไมจำเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลง  
แตอยางใด 

 นอกจากนี้ แนวทางที่อาจชวยแกไขปญหาราคาน้ำมันใหกับ
ผูที่ไดรับผลกระทบไดอีกประการหนึ่ง คือการปรับลดคาตาง ๆ 
ลงบางสวน ใหกบักลุมผูใชนำ้มนับางกลุมทีไ่มสามารถจะปรบัตวั
ไดหรือปรับตัวไดยาก เชน ชาวประมง ผูประกอบการขนสง 
เปนตน หรือลดบางสวนใหกับผลิตภัณฑบางตัว เชน แกสหุงตม 
หรือน้ำมันดีเซล 

 รองศาสตราจารย ดร.ธรีะพงษ วกิติเศรษฐ อาจารยประจำ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
(นิดา) ไดแสดงความคิดเห็น สรุปไดดังนี้ 

 • โครงสรางราคาน้ำมันตองคำนวณหาตนทุนที่แทจริง
ของพลังงานแตละประเภทวามีจำนวนเทาใด ประกอบกับ
นโยบายของรฐับาลควรจะทำใหราคาของพลงังานสะทอนตนทนุ
ทีแ่ทจรงิใหมากที่สุด เพราะถาสามารถรูราคาตนทุนที่แทจริงได 
ผูใชก็จะสามารถตัดสินใจไดวาจะเลือกใชพลังงานชนิดใด  
ใหเหมาะสม โดยตนทุนที่เกี่ยวกับราคาน้ำมันจริง ๆ จะมีดังนี้ 

 (๑) คาการกลั่นซึ่งจะอยูในราคาหนาโรงกลั่นและเปน  
  ตนทุนที่หลีกเลี่ยงไมได   

 (๒) คาการตลาด (Marketing Margin)  

 สวนอื่น ๆ เชน ภาษี กองทุนอนุรักษพลังงาน หรือกองทุน
น้ำมัน ไมใชตนทุนที่แทจริงของน้ำมันเพราะผูที่จะกำหนดคือ
รัฐบาลไมเกี่ยวกับตลาดโลกแตอยางใด 

 ดงันัน้ ควรมกีารปรบัเปลีย่นรายไดของภาครฐัทีม่าจากนำ้มนั
ในสัดสวนที่ทำใหสะทอนตนทุนที่แทจริงของพลังงานมากขึ้น 
โดยการลดราคาขายปลีกลง อยางไรก็ตามสำหรับการแกไข
ปญหาในระยะยาวรัฐบาลตองมีการวางแผนที่ชัดเจน กลาวคือ 
การหาพลังงานอยางอื่นมาทดแทนพลังงานน้ำมัน  

 นางสาวรสนา โตสิตระกูล สมาชิกวุฒิสภา ไดแสดงความ
คดิเหน็วา ถงึแมราคานำ้มนัจะสงูขึน้ตามราคาตลาดโลกแตกต็อง
มีการกำหนดมาตรการเพื่อแกไขปญหาไมใหสูงจนเกินไปและ
ตองอยูในราคาที่เกิดความเปนธรรมกับผูบริโภคและคาการผลิต
ที่แทจริงดวย 

 นอกจากนี้นโยบายของรัฐที่จะมีการปลอยลอยตัวแกส LPG 
เพื่อใหเปนไปตามราคาตลาดโลกนั้นเปนเรื่องที่อาจจะไมถูกตอง
เพราะแกส LPG เปนแกสที่ผลิตไดจากในอาวไทย ดังนั้นคนไทย
ควรจะไดใชแกส LPG ในราคาที่ถูกจึงจะเปนการเหมาะสม   
โดยวิธีการดำเนินการสำหรับหลุมแกสที่หมดอายุแลวรัฐบาล  
มีวิธีการทำได ๒ แบบ คือ 

 (๑) ดำเนินการใหมีการประมูลใหมและใหผูที่ใหราคาดี  
  ที่สุดไดสัมปทานไป  

 (๒) รฐับาลตองดำเนนิการจางผูปฏบิตังิานทีม่คีวามเชีย่วชาญ 
เชน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปนผูดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกลาวจึงจะทำใหประเทศชาติไดประโยชนสูงขึ้น 

 นายสมชาย แสวงการ สมาชกิวฒุสิภา ไดแสดงความคดิเหน็
วา แกส LPG ไมควรอิงราคาตางประเทศเพราะเปนแกสที่
ประเทศไทยสามารถผลติไดเองโดยไมตองนำเขา ดงันัน้ในยามที่
ประเทศกำลงัประสบกบัปญหาราคานำ้มนัแพงอยางเชนในปจจบุนั 
หนวยงานตาง ๆ ที่ เกี่ยวของควรมีการสงเสริมใหมีการใช
พลังงานทดแทน เชน LPG ใหมากขึ้นโดยไมควรปลอยลอยตัว
เหมือนราคาน้ำมัน รวมทั้งรัฐบาลตองมีนโยบายในการที่จะ
แกไขปญหาราคาน้ำมันอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม และตองมี
การกำหนดมาตรการทางภาษีของรถยนตที่มีขนาดเครื่องยนต
เกิน ๓,๐๐๐ ซีซี ใหเหมาะสมและสูงกวาในปจจุบัน รวมทั้ง  
การแสวงหาพลังงานทดแทนอื่นที่ดีกวา เชน พลังงานนิวเคลียร 
มาใชแทนพลังงานน้ำมัน โดยมาตรการดังกลาวทั้งหมดเปนสิ่งที่
มีความสำคัญ ซึ่งรัฐบาลตองดำเนินการอยางจริงจัง เพื่อ
ประโยชนของประชาชน 
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สรุปขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของกลุม  
ผูบริโภคเกี่ยวกับผลกระทบเกี่ยวกับวิกฤต
ราคาน้ำมัน 

 ตวัแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย ไดแสดงความคดิเหน็
วาปจจุบันมีแตการกลาวถึงราคาน้ำมัน แตยังไมมีการกลาวถึง
เรือ่งการประหยดัพลงังานมากนกั ซึง่เปนการแกไขปญหาไมตรงจดุ 
ดังนั้น การแกไขปญหา คือ การสงเสริมและการแสวงหา
พลังงานทดแทนมาใชแทนพลังงานน้ำมันมากกวาการมุงแกไข
เฉพาะราคาน้ำมันเพียงอยางเดียว  

 ตัวแทนสมาคมการประมงแหงประเทศไทย เห็นวา
อาชีพการประมงเปนอาชีพที่ใชพลังงานน้ำมันเปนจำนวนมาก 
เมือ่ราคานำ้มนัเพิม่สงูขึน้ในขณะทีร่าคาสตัวนำ้ลดลง ชาวประมง
ไมสามารถที่จะปรับขึ้นราคาไดเนื่องจากไมสามารถกำหนด
ราคาขายเองได สิ่งที่ชาวประมงเรียกรองมาโดยตลอด คือ   
การขอใหรัฐบาลยกเวนภาษีใหกับชาวประมงเชนเดียวกับ  
ในตางประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจากอาชีพประมงไมสามารถกำหนด
ราคาสินคาไดดวยตนเอง ซึ่งปจจุบันมาตรการชวยเหลือตาง ๆ 
ของรัฐบาลที่ใหกับชาวประมงยังไมสามารถชวยแกไขปญหา
ความเดือดรอนของชาวประมงได ดังนั้น รัฐบาลควรอนุญาตให
มีสถานีบริการน้ำมันเขียวบริ เวณชายฝ งหรือบนฝ งดวย  
เพื่อเปนการชวยประหยัดใหกับชาวประมง ประกอบกับตองมี
มาตรการสงเสริมใหมีการใชพลังงานทดแทนหรือพลังงาน  
ทางเลอืกอืน่ใหสามารถใชไดอยางสะดวกดวย  

 ตัวแทนสมาคมขนสงสินคา เห็นวาปญหาสำคัญของภาค
ขนสงสนิคา คอื ราคานำ้มนัทีเ่พิม่สงูขึน้อยางตอเนือ่ง เพราะนำ้มนั
เปนปจจัยหลักที่สำคัญในการขนสงสินคา ซึ่งที่ผานมาการขนสง
ของไทย ๙๐% เปนการขนสงทางรถยนตและเมื่อราคาน้ำมัน
เพิ่มสูงขึ้น รัฐบาลก็ไมไดใหความชวยเหลือมากนักโดยเฉพาะ
เรื่องการใหสินเชื่อเพื่อใหผูประกอบการกู ไปปรับเปลี่ยน
เครื่องยนตใหสามารถใชพลังงานทดแทนอยางอื่นได เนื่องจาก
ตดิขดัในเรือ่งของระเบยีบหรอืกฎเกณฑทางกฎหมายตาง ๆ ดงันัน้ 
รัฐบาลควรมีการแกไขปญหาดังกลาวใหสามารถดำเนินการได
อยางจริงจังและมีประสิทธิภาพ 

สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของตัวแทน  
กลุมผูผลิตน้ำมันและตัวแทนกลุมผูคาน้ำมัน 
เรื่อง ธุรกิจน้ำมันกับความอยูรอดของ
อุตสาหกรรมไทย 

 ตัวแทนบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ไดใหขอมูล  
ขอเท็จจริงวา ประเทศไทยไดมีการนำเขาน้ำมันดิบประมาณ   
๖-๗ แสนบารเรล/วัน ไทยสามารถผลิตไดเองประมาณ ๒ แสน
บารเรล/วนั เพราะฉะนัน้ เมือ่ราคานำ้มนัสงูขึน้หรอือตัราแลกเปลีย่น
เงินเปลี่ยนแปลงไป ประเทศชาติตองเสียเงินตราตางประเทศ
ออกไปเพื่อนำเขาน้ำมันเปนจำนวนมาก ซึ่งบริษัท ปตท. จำกัด 
(มหาชน) มีนโยบายในการเสริมสรางดานความมั่นคง สนับสนุน
และพัฒนาเรื่องการผลิตและคนหาแหลงกาซธรรมชาติ หรือ
น้ำมันในประเทศ โดยการเขารวมกับบริษัทในเครือของ ปตท. 
คือ ปตท.สผ. และไปลงทุนในตางประเทศเพื่อหาแหลงพลังงาน
สำรองชดเชยกับสิ่งที่ตองนำเขา นอกจากนี้ ไดมีการพยายามใช
ประโยชนจากน้ำมันและกาซธรรมชาติใหเต็มศักยภาพ รวมทั้ง
พยายามผลักดันใหมีการใชกาซ NGV แทนน้ำมันเบนซิน หรือ
น้ำมันดีเซลในภาคขนสง โดยใชวัตถุดิบที่ทำเองในประเทศ ซึ่งมี
ตนทุนต่ำกวา นอกจากนี้ รวมถึงการผลักดันพลังงานรูปแบบอื่น
ในการที่จะมารองรับราคาน้ำมันที่สูงขึ้น เชน NGV แกสโซฮอล 
หรือไบโอดีเซล เปนตน 

 ดังนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยจากราคาน้ำมัน  
ที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องนั้น สามารถจะบรรเทาไดในหลาย ๆ 
ดานในระยะสั้น เชน เรื่องของราคาขายปลีกในประเทศ ปตท. 
พยายามจะดำเนินการเพื่อขึ้นราคาใหชาที่สุดเทาที่จะทำได   
สวนมาตรการในระยะยาว คือ การพยายามผลักดันใหมีการใช
กาซธรรมชาติแทนน้ำมัน หรือแกส LPG ใหมากขึ้น เนื่องจาก
แกส LPG เปนแกสที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจมากกวาที่จะนำไป
เผาเปนเชื้อเพลิง อีกทั้งในการขนสงยังมีพลังงานทางเลือกอื่น  
ที่ดีกวา เชน กาซธรรมชาติ NGV  

 ตวัแทนบรษิทั บางจากปโตรเลยีม จำกดั (มหาชน) เหน็วา
ปญหาราคาน้ำมันแพงเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได เพราะทั่วโลก
ราคาก็แพงขึ้น ฉะนั้นการที่ประเทศจำเปนตองมีการคนหาและ
วางแผนแมบทในเรื่องการพัฒนาพลังงานทดแทนอยางจริงจัง
มากขึน้ ซึง่บรษิทั บางจากปโตรเลยีม จำกดั (มหาชน) มนีโยบาย
ในการที่จะพัฒนาดานพลังงานทดแทน เชน การขายแกส  
โซฮอล ๙๕ และแกสโซฮอล ๙๑ โดยมีจำหนายอยูทั่วประเทศ
ประมาณ ๗๐๐ แหง ทัง้นี ้เพือ่เปนการชวยบรรเทาความเดอืดรอน
ของผูบริโภคตอวิกฤตราคาน้ำมัน นอกจากนี้ ในสวนของน้ำมัน 
E20 ก็ไดมีการดำเนินการขยายสาขาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งปจจุบันมี

ข า ว วุ ฒิ ส ภ า  
ก ร ก ฎ า ค ม  ๒ ๕ ๕ ๑ 

ข า ว วุ ฒิ ส ภ า  
ก ร ก ฎ า ค ม  ๒ ๕ ๕ ๑ 

8 9ข า ว วุ ฒิ ส ภ า  
ก ร ก ฎ า ค ม  ๒ ๕ ๕ ๑ 

ข า ว วุ ฒิ ส ภ า  
ก ร ก ฎ า ค ม  ๒ ๕ ๕ ๑ 
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อยูประมาณ ๒๕ แหง และเปนการชวยสงเสริมใหเกษตรกร
สามารถมีราคาพืชผลทางการเกษตรที่ดีขึ้น เนื่องจากมีการใช
วัตถุดิบจากการเกษตรเปนสวนผสมในการผลิต 

สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของตัวแทน
หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ เรื่อง นโยบาย
ของรฐัเกีย่วกบัพลงังานนำ้มนั และโครงสราง
การคำนวณภาษี 

 นายชวลิต พิชาลัย รองผูอำนวยการสำนักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ไดใหขอมูลขอเท็จจริง  
เกี่ยวกับนโยบายพลังงานน้ำมันวา พยายามจะใหสะทอนถึง
ตนทุนที่แทจริง โดยมีลักษณะที่เรียกวา “กลไกราคา” ใหมีการ
บดิเบอืนนอยทีส่ดุ และพยายามทีจ่ะสงเสรมิใหมกีารใชเชือ้เพลงิ 
NGV ใหเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งจะชวยลดผลกระทบจากราคา
นำ้มนัได รวมทัง้การสงเสรมิในเรือ่งของเอทานอล คอื แกสโซฮอล 
ไบโอดีเซล ดวย นอกจากนี้ อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการลดตนทุน
คาขนสง โดยสงเสริมใหมีการใช NGV ใหมากขึ้น และการ
พยายามลดรถบรรทุกเที่ยวเปลาใหนอยลง 

 นายสุรพล สุประดิษฐ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต แสดง
ความคิดเห็นพรอมทั้ งนำเสนอขอมูลขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
โครงสรางการคำนวณภาษีของกรมสรรพสามิตวา เกณฑการ
กำหนดภาษีน้ำมันเปนการกำหนดแบบคงที่ กลาวคือ เปนการ
คำนวณตามจำนวนลิตรที่ซื้อขาย ดังนั้น ราคาที่เพิ่มขึ้นจึงไมมี
ผลตอการคำนวณภาษีแตอยางใด เพราะภาษีที่ไดมากขึ้น  
ก็เนื่องมาจากมีการใชพลังงานน้ำมันมากขึ้นนั่นเอง 

 สวนอัตราภาษีที่มีการคิดคำนวณกันอยูในปจจุบันนั้นจะมี
การศึกษาวิเคราะหอยูสม่ำเสมอวาจะสงผลกระทบตอราคา  
ขายปลีกในประเทศ ซึ่งรายไดหลักของกรมสรรพสามิตประมาณ 
๓๐% มาจากภาษีน้ำมัน คือ ปละประมาณ ๘-๙ หมื่นลานบาท 
และเมื่อรวมภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) แลว จะไดรายไดที่มาจาก
การขายนำ้มนัทัง้หมดในประเทศประมาณ ๑.๕ ลานบาท ซึง่คดิเปน 
๑๐% ของงบประมาณทั้งป 

 นอกจากนี้เกี่ยวกับพลังงานที่จะนำเขามาทดแทน เชน   
ไบโอดเีซลหรอืกาซธรรมชาตนิัน้ จะไมมกีารจดัเกบ็ภาษแีตอยางใด 
เนื่องจากเห็นวาไมมีตนทุนในทางรายจายของประเทศ ดังนั้น  
ถามีการชดเชยหรือลดเงินตราตางประเทศลงไดตัวภาษีก็พรอม
ที่จะลดลงไดเชนกัน แตอยางไรก็ตาม ในการหามาตรการแกไข
ปญหาวิกฤตราคาน้ำมัน สิ่งสุดทายที่ควรจะปรับแกคือเรื่องภาษี
ราคาน้ำมัน ทั้งนี้ เพราะจะกระทบกับรายไดหลักของประเทศ 

การพิจารณางบประมาณ 
รายจายของแผนดิน 

สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเขารวม
สัมมนา 

 ๑. วุฒิสภาโดยกรรมาธิการเศรษฐกิจฯ ควรมีหนังสือไปถึง  
  กระทรวงพาณิชยหรือโดยวุฒิสภาเอง เพื่อเรงรัดใหมี  
  การออกกฎหมายมาควบคุมเรื่องแกส หรือน้ำมัน ทั้งนี้   
  เพื่อปองกันการปนราคา รวมทั้งกระทรวงพาณิชย  
  ควรประกาศใหน้ำมันเปนสินคาควบคุมดวย 

 ๒. การขึ้นราคาแกสควรกำหนดใหสวนที่ เพิ่มขึ้นนั้น   
  เปนในสวนของภาษีทั้งหมด ทั้งนี้ เพื่อใหเปนรายได  
  ของประเทศ 

 ๓. สงเสรมิใหมกีารผลติหรอืปลกูพชืทีเ่ปนนำ้มนัใหมากขึน้   
  ซึ่งจะทำใหประเทศมีแหลงน้ำมันของประเทศเอง   
  โดยไมตองพึ่งกลุมประเทศผูผลิตน้ำมัน (OPEC)  

 ๔. สงเสริมใหมีการใชรถยนตพลังงานไฟฟาในตัวเมือง  
  ใหมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเปนการลดการใชพลังงานน้ำมัน   
  รวมทั้งการทำระบบขนสงสาธารณะในรูปแบบรถไฟฟา  
  ใหทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่ปริมณฑลดวย 

 ๕. ผูผลิตน้ำมันและผูคาน้ำมันตองใหความจริงใจในการที่  
  จะสะทอนใหเห็นตนทุนที่แทจริงของราคาน้ำมัน 

 ๖. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีรัฐบาลเปนผูถือหุน  
  รายใหญควรมีการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนใหนอย  
  ลงประมาณ ๑๐% รวมทั้งการปรับลดรายไดที่จะได  
  จากราคาน้ำมันลงดวย ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดประโยชน  
  ตอประชาชนและประเทศชาติในภาวะที่ราคาน้ำมัน  
  โลกแพง 

ข า ว วุ ฒิ ส ภ า  
ก ร ก ฎ า ค ม  ๒ ๕ ๕ ๑ 

ข า ว วุ ฒิ ส ภ า  
ก ร ก ฎ า ค ม  ๒ ๕ ๕ ๑ 

10 11ข า ว วุ ฒิ ส ภ า  
ก ร ก ฎ า ค ม  ๒ ๕ ๕ ๑ 

ข า ว วุ ฒิ ส ภ า  
ก ร ก ฎ า ค ม  ๒ ๕ ๕ ๑ 
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การพิจารณางบประมาณ 
รายจายของแผนดิน 

เรียบเรียงโดย สำนักประชาสัมพันธ 

 งบประมาณรายจายของแผนดิน หมายถึง เงินงบประมาณที่จะนำมาใชจายในการบริหารราชการแผนดิน ซึ่งตองเสนอให
สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาพิจารณาใหความเห็นชอบทุกป  

 งบประมาณรายจายของแผนดนินีจ้ะตองตราเปนพระราชบญัญตั ิถาพระราชบญัญตังิบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ
ออกไมทันปงบประมาณใหม ใหใชกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายในปงบประมาณปกอนนั้นไปพลางกอน 

 ขั้นตอนในการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณของสภาผูแทนราษฎรมีลักษณะ
คลายคลึงกับการพิจารณากฎหมายฉบับอื่น ๆ แตมีลักษณะพิเศษกวากฎหมายฉบับอื่น ๆ ในเรื่องของเงื่อนเวลาการพิจารณา   
โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดบัญญัติใหสภาผูแทนราษฎรจะตองพิจารณารางพระราชบัญญัติ  
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณใหเสร็จภายใน ๑๐๕ วัน นับแตวันที่รางพระราชบัญญัติดังกลาวมาถึงสภาผูแทนราษฎร 
ถาสภาผูแทนราษฎรพิจารณารางพระราชบัญญัตินั้นไมเสร็จภายใน ๑๐๕ วัน ใหถือวาสภาผูแทนราษฎรไดใหความเห็นชอบ  
ในรางพระราชบัญญัตินั้น และใหเสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาวตอวุฒิสภาตอไป 

 ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณของวุฒิสภา วุฒิสภาจะตองใหความเห็นชอบ  
หรือไมใหความเห็นชอบภายใน ๒๐ วัน นับแตวันที่รางพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา โดยจะแกไขเพิ่มเติมใด ๆ มิได   
ถาพนกำหนดเวลาดังกลาว วุฒิสภายังพิจารณาไมเสร็จใหถือวาวุฒิสภาใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติงบประมาณฯ ฉบับนั้น 

 ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะแปรญัตติเพิ่มเติม
รายการหรือจำนวนในรายการใดในรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณมิได แตอาจแปรญัตติไดในทางลด
หรือตัดทอนรายจายซึ่งมิใชรายจายตามขอผูกพันอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้  

  ๑. เงินสงใชตนเงินกู 

  ๒. ดอกเบี้ยเงินกู 

  ๓. เงินที่กำหนดใหจายตามกฎหมาย 

 ในการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือของคณะกรรมาธิการ การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระทำดวย  
ประการใด ๆ ที่มีผลใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ มีสวนไมวาโดยตรงหรือโดยออมในการใช  
งบประมาณรายจาย จะกระทำมิได  

 ในการพิจารณางบประมาณรายจายประจำป ๒๕๕๒ สภาผูแทนราษฎรไดมีการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการประชุมสภาผูแทนราษฎร ครั้งที่ ๗ (สมัยวิสามัญ) วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๑   
ซึง่คณะรฐัมนตรเีปนผูเสนอ โดยตัง้งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนงบประมาณไมเกนิ ๑,๘๓๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
โดยทีป่ระชมุฯ ไดลงมตใินวาระที ่๑ รบัหลกัการแหงรางพระราชบญัญตัฉิบบันี ้และมมีตใิหตัง้คณะกรรมาธกิารวสิามญั จำนวน ๖๓ คน 
เพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาว 

ข า ว วุ ฒิ ส ภ า  
ก ร ก ฎ า ค ม  ๒ ๕ ๕ ๑ 

ข า ว วุ ฒิ ส ภ า  
ก ร ก ฎ า ค ม  ๒ ๕ ๕ ๑ 

10 11ข า ว วุ ฒิ ส ภ า  
ก ร ก ฎ า ค ม  ๒ ๕ ๕ ๑ 

ข า ว วุ ฒิ ส ภ า  
ก ร ก ฎ า ค ม  ๒ ๕ ๕ ๑ 

10 11



จัดทำโดย : กลุมงานผลิตเอกสารเผยแพร สำนักประชาสัมพันธ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
  ถนนอูทองใน ดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๔๙ 
  www.senate.go.th  
จัดพิมพโดย : บริษัท อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 

 สวนการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ของวุฒิสภานั้น ในการประชุม
วุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยวิสามัญ) วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ ที่ประชุมฯ ไดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาราง  
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนการลวงหนา จำนวน ๒๕ คน ประกอบดวย 

  ๑. นายพิเชต สุนทรพิพิธ     ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 

  ๒. นายอโณทัย ฤทธิปญญาวงศ   รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ คนที่หนึ่ง 

  ๓. นายถาวร ลีนุตพงษ     รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ คนที่สอง 

  ๔. นายตวง อันทะไชย     รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ คนที่สาม 

  ๕. นายสงคราม ชื่นภิบาล    รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ คนที่สี่ 

  ๖. นายทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต    รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ คนที่หา 

  ๗. นายไพโรจน ถัดทะพงษ    เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 

  ๘. นางรสสุคนธ ภูริเดช     รองเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 

  ๙. นายชลิต แกวจินดา     โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 

  ๑๐. นายสิริวัฒน ไกรสินธุ     โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 

  ๑๑. นายกฤช อาทิตยแกว     กรรมาธิการวิสามัญฯ 

  ๑๒. นางสาวเกศสิณี แขวัฒนะ    กรรมาธิการวิสามัญฯ 

  ๑๓. นายจารึก อนุพงษ      กรรมาธิการวิสามัญฯ 

  ๑๔. นายจำนงค สวมประคำ    กรรมาธิการวิสามัญฯ 

  ๑๕. นางธันยรัศม อัจฉริยะฉาย    กรรมาธิการวิสามัญฯ 

  ๑๖. นายประสิทธิ์ โพธสุธน     กรรมาธิการวิสามัญฯ 

  ๑๗. รอยโท ภูมิศักดิ์ หงษหยก    กรรมาธิการวิสามัญฯ 

  ๑๘. นายมณเฑียร บุญตัน     กรรมาธิการวิสามัญฯ 

  ๑๙. นายยุทธนา ยุพฤทธิ์      กรรมาธิการวิสามัญฯ 

  ๒๐. นางสาวรสนา โตสิตระกูล    กรรมาธิการวิสามัญฯ 

  ๒๑. นายวรวุฒิ โรจนพานิช     กรรมาธิการวิสามัญฯ 

  ๒๒. นายวุฒิพันธุ วิชัยรัตน     กรรมาธิการวิสามัญฯ  

  ๒๓. นายสมศักดิ์ บุญเปลื้อง    กรรมาธิการวิสามัญฯ 

  ๒๔. นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ    กรรมาธิการวิสามัญฯ 

  ๒๕. นายอนันต อริยะชัยพาณิชย    กรรมาธิการวิสามัญฯ 

 ทั้งนี้ เมื่อสภาผูแทนราษฎรไดใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๕๒ แลว และรางพระราชบัญญัติดังกลาวเขาสูการพิจารณาของวุฒิสภา จุลสาร “ขาววุฒิสภา” จะไดติดตามและนำเสนอ
ใหผูอานไดทราบตอไป 


